

กระตุ้นนักวิจัยขยายธุรกิจ ตั้งบริษัทต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดึงสตาร์ทอัพรับเทคโนโลยีสู่ภาคผลิต

โพสต์ทูเดย์ - เนคเทคหนุนนักวิจัยจัดตั้งบริษัทขยายตลาดพาณิชย์ พร้อมกระตุ้นสตาร์ทอัพรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตสินค้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

นายศรีณีย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทคพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้เข้ามาร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมา มีนักวิจัยของเนคเทคที่มีการพัฒนาและทำวิจัย พร้อมไปจัดตั้งบริษัทเพื่อขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 2 บริษัท และมีแนวโน้มที่ธุรกิจมีการขยายตัวได้ดี

ต่อเนื่อง สำหรับนักวิจัยของเนคเทคที่ออกไปจัดตั้งบริษัท ได้แก่ การจัดทำชุดเลนส์มิกออยและระบบบริหารการประจุมอิเล็คทรอนิกส์ (อี-มีตติ้ง) เนื่องจากการเห็นศักยภาพของธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัว และเนคเทคพร้อมส่งเสริมในเรื่องนี้พร้อมกับผลักดันคนรุ่นใหม่ นักวิจัยที่มีศักยภาพ ขยายธุรกิจสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมั่นว่าการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายวงกว้าง และเป็นผลดีต่อประเทศในระยะยาว

“สตาร์ทอัพในประเทศไทยมีบรรยากาศที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ จึงต้องร่วมผลักดันสร้างนวัตกรรม การจดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกระตุ้นให้

ธุรกิจได้มีการขยายตัวและเติบโตต่อไป” นายศรีณีย์ กล่าว

ขณะที่ระบบบริหารการประจุมอิเล็คทรอนิกส์ (อี-มีตติ้ง) จึงส่งผลดีให้การประจุมสามารถเปิดเอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้และไม่ต้องใช้เอกสาร โดยได้เริ่มใช้ในการประจุมของหน่วยงานภายในของเนคเทค หลังจากนั้นจึงจะขยายต่อไปในหน่วยงานอื่นๆ ภายในและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งบริษัทใหม่เมื่อช่วงกลางปี 2560

นายศรีณีย์ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา เนคเทคได้พัฒนาเน็ตพาย (NETPIE) แพลตฟอร์ม ไอโอทีส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ โดยได้เริ่มเปิดตัวในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน กลุ่มสตาร์ทอัพและนักพัฒนาเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยขณะนี้เน็ตพาย เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 2 หมื่นชิ้น ถือว่ามีจำนวนสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 2,000 ชิ้น แสดงว่าได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเนคเทคจะเปิดให้บริการเน็ตพายฟรี สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพนักพัฒนาและเมกเกอร์ ■